

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๖๓๓/๐



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย อำเภอนิคมน้ำอุ่น) และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๘.๑/ว ๒๘

ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักทะเบียนกลางแจ้งว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น สำนักทะเบียนกลาง ตรวจสอบสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ได้มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหลายประการ อาทิ การจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทำหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จังหวัดสกลนครจึงขอแจ้งชักชวนแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้ อนึ่ง การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นภารกิจที่สำคัญที่อยู่นอกเหนือภารกิจหลักตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร จึงขอให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นได้ศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๖๒๗



<input checked="" type="radio"/>	ปก. (๖)
<input type="radio"/>	ส.ท. ()
<input type="radio"/>	ก. ()
<input type="radio"/>	อ. ()

เลขที่	484
วันที่	๒๖.๑.๒๕๖๕
เวลา	14.10

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนล้าลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เรียน นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

สำนักทะเบียนกลาง ตรวจสอบสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าได้มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหลายประการ อาทิ การจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทำหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โนบทบาทอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งชักชวนแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การจัดทำและพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทำและพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง การแยกชุด การจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักทะเบียน อนึ่งสำหรับสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ไม่มีเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (เครื่องพิมพ์ Printronix) ให้ขอรับการสนับสนุนการพิมพ์เอกสารจากสำนักทะเบียนใกล้เคียงหรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด

๒. ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนกระดาษแบบพิมพ์ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร และการพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ตามอัตราซึ่งกรมการปกครองได้ทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางไว้ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๑๔๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด

๓. การส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นใช้วิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งหนังสือดังกล่าวให้ถึงเจ้าบ้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีใช้วิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นประสานทำความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ชัดเจนก่อนการดำเนินการด้วย

๔. ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้หลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ประสานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแต่งตั้งให้ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อและถอนชื่อ การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การรับแจ้งเหตุจำเป็น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร ตลอดจนการแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

๕. ในกรณีที่มิผู้สมัครหรือผู้ใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศไว้ ให้ใช้วิธีการถ่ายสำเนาเอกสารจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ ๔ โดยอยู่ในการดูแลของนายทะเบียน เพื่อป้องกันมิให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชำรุดสูญหาย โดยผู้ขอคัดต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารเองทั้งหมด และไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมอื่นใด

อนึ่ง การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นภารกิจที่สำคัญที่อยู่นอกเหนือภารกิจหลักตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร จึงขอให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำนักทะเบียนทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนาคม จงจิระ)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๓๔ - ๖